

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2556 - 2559)

วิสัยทัศน์ : คณะคุณภาพชั้นนำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่สากล

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร ทุนทรัพย์ และทรัพย์สินทางปัญญา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่าและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนำแก่สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล

ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์

มีการบริหารที่มีธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากรสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ

มีทุนและงบประมาณเพื่อการพัฒนา คณะ จากการบริหาร ทรัพยากร ของ มหาวิทยาลัย

อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีความรู้และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จำนวนกิจกรรม/โครงการที่สร้างประโยชน์ต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน

บัณฑิตมีคุณภาพและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลงาน วิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับมหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม

เป็นแหล่งความรู้จากการบูรณาการวิชาการและงานวิจัย และร่วมถ่ายทอดความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

เป็นแหล่งความรู้ และปลูกจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม

คุณภาพการให้บริการ

การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

คุณภาพการให้บริการของโครงการ จัดหา รายได้

การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

คุณภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่อศิษย์เก่าและชุมชน

บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพควบคู่คุณธรรมจริยธรรม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ผลงานวิจัยมีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

คณะเป็นองค์กรที่พึ่งทางวิชาการที่เป็นที่เชื่อมั่นและยอมรับจากทุกภาคส่วน

นักศึกษา บุคลากร และประชาชนพึงพอใจมีบทบาทในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้คล่องตัว รวดเร็ว

ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และตรวจสอบการปฏิบัติราชการของคณะ

การเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน วิชาการตามแผนการพัฒนาบุคลากร

การส่งเสริมให้ศิษย์เก่าและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการ ทำ กิจกรรม/โครงการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ

เชื่อมโยงและบูรณาการการศึกษาเข้ากับการวิจัย การให้บริการวิชาการ โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน

เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย

เพิ่มขีดความสามารถในการบริการวิชาการแก่สังคม

ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ จริยธรรม และ การ ทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม

พัฒนาองค์การและการเรียนรู้

พัฒนาระบบบริหารการเงินและงบประมาณให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัย

พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและระบบประกันคุณภาพ

พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม